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Óskað er eftir að borgarráð fái öll bréfasamskipti innviðaráðuneytisins (áður samgöngu- og
sveitarstjórnarráðuneytið) til ESA og frá ESA vegna uppgjörsreglna Félagsbústaða. Verið er
að vísa í þessa umfjöllun: https://www.vb.is/frettir/70-milljarda-bokhaldsvilla/173072/ Nú
þegar liggur inni ósk um að fá svar ráðuneytisins að fá afrit að svarbréfinu til ESA en það
hefur ekki borist.


